



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการออกแบบ การขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่ม ประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ ทุจริต โดยคัดเลือกกระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ต้องถือ ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด
๒. เพื่อให้เกิดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ต้องกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ราชการส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย หนังสือเวียน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้ รถยนต์ราชการส่วนกลางทราบและตระหนักถึงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ราชการส่วนกลางที่ สป.ดศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด
๔. ชักซ้อมและกำกับดูแลให้พนักงานขับรถราชการส่วนกลางปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางที่ สป.ดศ. กำหนด
๕. จัดทำแนวทางการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานจริง พร้อมกับชักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้บุคลากรใน สป.ดศ. ถือปฏิบัติด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม